

# Phủ Sóc xưa - Vũ Quý nay

Về Vũ Quý (Kiến Xương), chúng tôi cảm nhận được sự "thay da đổi thịt" từng ngày, hình ảnh một đô thị sầm uất đang dần hiện hữu. Đó là sự kế tiếp truyền thống lịch sử của mảnh đất anh hùng và những con người năng động nơi đây.



Nhà bia tưởng niệm nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình đặt tại sân vận động xã Vũ Quý.

Ông Nguyễn Thanh, thôn 4, xã Vũ Quý cho biết: Nhắc tới truyền thống lịch sử ở Vũ Quý ngày nay không thể không nhắc tới phủ Sóc xưa. Làng Sóc là tên gọi nôm của làng Đông Trung xưa, nay là địa phận hành chính của xã Vũ Quý và xã Vũ Trung và là nơi đặt phủ lý phủ Kiến Xương nên có tên gọi là phủ Sóc. Phố phủ Sóc là một trong những phố cổ nổi tiếng ở Thái Bình, có nhiều nhà cao tầng, dọc hai bên phố là những nhà hàng buôn bán vải, tơ lụa, tạp hóa, các đại lý lớn và có cả một dãy phố là các lò rèn nổi tiếng. Nơi đây có đường bộ, đường sông phát triển thuận lợi cho giao lưu buôn bán. Chợ phủ Sóc là chợ 2 tầng đầu tiên ở Thái Bình và là 1 trong 10 chợ lớn sầm uất nhất ở tỉnh ngày bấy giờ, có đủ các mặt hàng được nhiều thương nhân trong và ngoài tỉnh đến giao thương. Do có đủ các lợi thế đó nên phủ Sóc từng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của phủ Kiến Xương thời phong kiến và thời Pháp thuộc, tính cách của người dân ở đây cũng vì thế mà có sự năng động, sáng tạo hơn mọi nơi.

Mặc dù bị chính quyền thực dân phong kiến kiểm soát gắt gao song phủ Sóc ngày đó vẫn là nơi nuôi dưỡng, che chở cho các chiến sĩ hoạt động cách mạng ở các thời kỳ. Vì thế, Tỉnh đội Dân quân Thái

Bình (nay là Bộ CHQS tỉnh) đã được thành lập và chọn khu nhà Sóc trong sân vận động phủ Sóc làm lễ ra mắt vào ngày 20/4/1947. Đây là dấu mốc đánh dấu sự ra đời và phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng tỉnh Thái Bình.

Từ truyền thống về vang đó, Vũ Quý hôm nay đang có bước chuyển mình ngoạn mục, đáng đặc sầm uất của đô thị với nhiều ngôi nhà cao tầng, nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ. Ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay từ năm 2017, Vũ Quý đã có nhiều nhà dân, doanh nghiệp thực hiện tích tụ ruộng đất với diện tích 40ha. Đến nay, trong

linh vực nông nghiệp, xã đã hoàn toàn đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xuất hiện doanh nghiệp chuyên về liên kết bao tiêu sản phẩm và kinh doanh, chế biến lúa gạo và cũng xuất hiện nhiều hộ tích tụ ruộng đất từ 8 mẫu tới hàng chục mẫu. Tuy nhiên, tận dụng lợi thế của địa phương, Vũ Quý đã dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Đến hết năm 2021, trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp chỉ chiếm 6,08%; công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 51,6%; dịch vụ, thương mại chiếm 42,32%. Trong lĩnh vực công nghiệp, Vũ Quý ưu tiên phát triển cụm công



Diện mạo Vũ Quý hôm nay.

ngiệp với 4 doanh nghiệp đang hoạt động tạo việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương. Ngoài ra, xã phát triển mạnh nghề may công nghiệp với 4 cơ sở may tạo việc làm cho 600 lao động. Toàn xã hiện có 13 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Toàn bộ số lao động trong độ tuổi lao động của xã hầu như đều có việc làm ổn định trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, người dân Vũ Quý còn năng động, coi kinh doanh buôn bán là thu nhập chính của gia đình nên đến nay đã có 450 hộ kinh doanh trên các trục đường và ở chợ Sóc. Chính vì thế thu nhập bình quân đầu người ở Vũ Quý đạt 65 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ giàu, khá chiếm 80%, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,78%. Ngoài ra Vũ Quý đã có các dự án được xây dựng đồng bộ hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị hiện đại như dự án khu phố mới Riverside có chiều dài 2,5km từ đường 458 xã Vũ Quý đến nhà văn hóa thôn 9, xã Vũ Trung tương lai sẽ tạo ra điểm nhấn, trở thành một trong những đô thị vệ tinh phát triển mạnh nhất ở Kiến Xương.

Để phấn đấu phát triển thành đô thị, Vũ Quý sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, xác định các trọng điểm cần đầu tư như: trụ sở, trường học, các công trình phúc lợi xã hội. Tiếp tục quy hoạch mở rộng cụm công nghiệp tăng thêm 70ha, chỉnh trang điểm dân cư hiện có, quy hoạch các điểm dân cư mới. Ngoài ra, Vũ Quý sẽ mở rộng chợ Sóc thêm 2.000m<sup>2</sup> để phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 13 - 15%.

**THU THỦY**

**Khu du lịch sinh thái cồn Đen**  
Cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 40km về phía Tây, khu du lịch sinh thái cồn Đen, xã Thái Đô (Thái Thụy) là điểm đến hấp dẫn, lý tưởng cho du khách tham quan, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Kết hợp nhiều mô hình trải nghiệm trong một quần thể, tại đây du khách có thể tắm biển, chèo thuyền, câu cá, khám phá rừng ngập mặn qua cây cầu tre dài nhất Việt Nam, trải nghiệm không gian đồng quê, thưởng thức đặc sản của miền biển... Trong đó, cồn Đen gây ấn tượng bởi hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển độc đáo với các loài thực vật như dừa nước, hoa muồng biển, cây vẹt, cây bần, cây sù... và những loài chim quý hiếm. Rừng ngập mặn không chỉ là "bức tường xanh" bảo vệ để biển, làng xóm khỏi sự tàn phá của thiên tai mà còn là nơi cung cấp nguồn lợi hải sản phong phú cùng với 500 loài động vật thủy sinh và cỏ biển có giá trị kinh tế cao. Tất cả đã tạo nên vẻ đẹp và sức hấp dẫn lạ kỳ đối với con mắt này.

Được thiên nhiên ưu đãi với không gian yên bình, không khí thoáng đãng, mát mẻ và khung cảnh ngập tràn hoa lá, khu du lịch sinh thái cồn Đen mang tới cho du khách cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Các hướng dẫn viên tại đây luôn khuyến khích du khách nghỉ lại cồn Đen một đêm để có thể tận hưởng khoảnh khắc đón bình minh trên biển và tham gia trải nghiệm câu ngao, bắt ngao cùng ngư dân. Sau khi đã vui chơi, nghỉ dưỡng tại khu du lịch sinh thái cồn Đen, du khách có thể đi dọc các xã ven biển, khám phá quần thể rừng ngập mặn với diện tích gần 4.000ha, tham quan Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và một số di tích đình, đền, chùa của huyện Thái Thụy, thưởng thức những món đặc trưng của vùng quê biển.

# Điểm đến nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thái Bình không chỉ nổi tiếng với những món ăn ngon, dung dị mang đặc trưng vùng quê lúa bình yên như bánh cáy làng Nguyễn, canh cá Quỳnh Côi, gỏi nhệch, nộm sứa, bánh gai Đại Đồng, bánh giò Bến Hiệp... mà còn là điểm đến giàu tiềm năng về du lịch. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tại Thái Bình có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn, thích hợp để du khách tận hưởng kỳ nghỉ thú vị bên gia đình, bạn bè.



Khu du lịch sinh thái cồn Đen với đa dạng mô hình trải nghiệm, là điểm đến hấp dẫn tại Thái Bình.

cồn Vành sẽ quên đi mệt mỏi của những ngày làm việc vất vả, hòa mình vào thiên nhiên để tận hưởng không khí trong lành. Hiện nay, yếu tố quan trọng để thu hút khách du lịch là giữ gìn môi trường biển, do đó huyện Tiền Hải đã nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển đến du khách, các chủ nhà hàng kinh doanh dịch vụ... không vứt rác bừa bãi, gây mất mỹ quan tại bãi tắm, đồng thời bố trí nhân lực liên tục thu gom rác tại khu vực quản lý, góp phần để các khu vực ven biển xanh, sạch, đẹp.

**Làng vườn Bách Thuận**

Nằm tiếp giáp với cầu Tân Độ - cửa ngõ của tỉnh Thái Bình, làng vườn Bách Thuận, xã Bách Thuận (Vũ Thư) có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Nơi đây có nghề làm vườn truyền thống nổi tiếng: trồng cây lưu niên, cây cảnh, cây hoa màu, cây ăn quả, cây hương được liệt... tạo nên nét đẹp bình dị tiêu biểu của những làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài những vườn hoa quanh năm nở rộ, là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình trong xã, làng vườn Bách Thuận còn là điểm đến lý tưởng bởi

những nếp nhà cổ kính, ẩn mình trong màu xanh bạt ngàn của cây cối. Trong đó có những ngôi nhà đã có tuổi đời hàng trăm năm còn được lưu giữ cho tới ngày nay, là nơi sinh sống hòa thuận của nhiều thế hệ trong một gia đình.

Với mong muốn phát triển du lịch sinh thái tại làng vườn Bách Thuận, mới đây Hiệp hội Du lịch Thái Bình đã phối hợp với tổ chức JICA Nhật Bản khảo sát, triển khai dự án "Phát triển giao thông xe đạp, hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững". Mục tiêu của dự án là thiết lập đường du lịch bằng xe đạp kiểu mẫu, kết nối các cảnh quan nông thôn, các di tích văn hóa của Thái Bình, trong đó làng vườn Bách Thuận là điểm khởi đầu của hành trình.

**Những nông trại rực rỡ sắc hoa**

Đón đầu xu hướng mở cửa du lịch, dịp nghỉ lễ năm nay, nhiều nông trại trải nghiệm trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, rực rỡ sắc hoa đón khách tới chụp hình, tham quan. Trong đó, phải kể tới nông trại trải nghiệm EPC Farm ở xã Song Lãng (Vũ Thư), vườn sen Vũ Toàn ở xã Xuân Hòa (Vũ Thư)... Sau nhiều năm cải tạo,

đến nay, hơn 2ha của khu nông trại trải nghiệm EPC Farm đã phủ kín nhiều giống hoa mới lạ như oải hương, cúc cổ, cúc bất tử, mai xanh, cúc Nam Phi... và tiểu cảnh được chỉnh trang, sắp xếp đẹp mắt, dịch vụ đi kèm cũng dần được hoàn thiện hơn.

Trong khi đó, đối với người đến không thể bỏ lỡ trong những ngày khi nơi đây hiện đang có trên 60 loại sen từ nhiều quốc gia trên thế giới như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản... Ngoài việc ghi lại những hình ảnh đẹp tại không gian nhà vườn được đầu tư kỹ lưỡng về thẩm mỹ, du khách khi tới đây còn có thể thưởng thức rượu sen, trà hoa sen, hoa súng, những món ăn độc đáo từ cảnh sen, lá sen, củ sen... và mang về cho mình những chậu sen mini. Hiện nay, sản phẩm trà ướp sen của nhà vườn được lựa chọn là sản phẩm OCOP của huyện Vũ Thư.

Với đa dạng các điểm đến ở nhiều loại hình, mong rằng, khi được quan tâm, đầu tư đúng mức, du lịch Thái Bình sẽ có nhiều cơ hội tiếp đón du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng.

**TU ANH**

## HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT Thiết thực, hiệu quả hơn

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người khuyết tật (NKT), tạo điều kiện để NKT vươn lên hòa nhập cộng đồng. Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 124.000 NKT. Để công tác chăm lo cho NKT đạt hiệu quả cao, tỉnh đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách và các chương trình, để án trợ giúp NKT. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trợ giúp NKT với mục tiêu nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư về bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp NKT. Ông Phi Ngọc Thành, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Việc lồng ghép các chính sách hỗ trợ NKT vào chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Đồng thời, các cấp, các ngành tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, chăm sóc NKT với nhiều hình thức phù hợp như: hỗ trợ dạy nghề, vay vốn giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe... Từ đó giúp NKT phát huy khả năng, tạo điều kiện vươn lên,

tham gia bình đẳng vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm qua, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của NKT được tăng cường. Đến nay, 100% NKT thuộc hộ nghèo, NKT đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại cộng đồng và các cơ sở bảo trợ xã hội công lập được cấp thẻ BHYT. Công tác phục hồi chức năng cho NKT được duy trì hiệu quả. Các trường học có học sinh khuyết tật học hòa nhập đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có nhiều hình thức để giúp đỡ học sinh khuyết tật trong học tập. Trong năm qua, toàn tỉnh có hơn 200 lượt NKT được dạy nghề, tạo việc làm. Các khóa học nghề bảo đảm khi tốt nghiệp 70% học viên là NKT được các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhận vào làm việc hoặc giới thiệu cho học viên viên học tập hơn.

Để nâng cao đời sống tinh thần cho NKT, nhiều câu lạc bộ thư viện nhỏ của NKT được thành lập và được hỗ trợ sách báo để NKT tiếp cận văn hóa, đáp ứng nhu cầu đọc của NKT. Tiêu biểu như thư viện "Hy vọng", phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình); thư viện "Niềm tin", xã Đông Hợp (Đông Hưng). Bên cạnh đó, chính sách bảo trợ xã hội đối với NKT được chú trọng. Trong năm, toàn tỉnh có trên 54.000 NKT được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng; hơn 8.100 gia đình, cá nhân NKT được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng; hơn 300 NKT được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội. Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kiến Xương chia sẻ: Huyện luôn coi nhiệm vụ chăm sóc NKT là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành

và là trách nhiệm của toàn xã hội. Luôn chú trọng các hoạt động hỗ trợ NKT, tạo điều kiện để NKT vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội. Hàng năm tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các hội, đoàn thể, đội ngũ cán bộ các cấp và người thân của NKT về thái độ, cách ứng xử, làm việc với NKT và các phương pháp trợ giúp NKT. Tổ chức các hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, chăm sóc và hỗ trợ NKT để các tổ chức, cá nhân và gia đình NKT hiểu hơn và nâng cao sự quan tâm, chăm sóc NKT. Bà Lê Thị Oánh (Kiến Xương) chia sẻ: Được tập huấn về kinh nghiệm chăm sóc NKT, tôi hiểu hơn về những nguy cơ cũng như khó khăn NKT gặp phải, do đó thấu hiểu hơn và chăm sóc tốt hơn cho người thân của mình.

Bên cạnh đó, hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính



Tặng xe lăn và trao quà động viên người khuyết tật huyện Thái Thụy.

sách bảo trợ xã hội; tăng cường các hoạt động giúp đỡ NKT tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau, hỗ trợ NKT thấu hiểu hơn và chăm sóc tốt hơn cho người thân của mình.

với các đơn vị có liên quan tổ chức các phiên giao dịch lồng ghép, tổ chức thực hiện các dự án nhằm mở rộng cơ hội việc làm và thúc đẩy hòa nhập xã hội chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình phối hợp

đối với NKT đã được thực hiện đạt hiệu quả cao. Qua đó, tạo ra những chuyển biến tích cực đối với cuộc sống của NKT và sự thay đổi về nhận thức xã hội, giúp NKT ngày càng tự tin hơn, tạo động lực để họ phát huy năng lực, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

**MAI THƯ**